



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

.....
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑๔ ราย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนะวัฒน์ วงศ์มัน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก

(ก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวธัญชนก ตรีทอง	
๐๒	นางสาวณัชชา เทียงแท้	
๐๓	นางสาวอาทิตย์ยา สิงห์ไชนาถ	
๐๔	นางสาวพรรณชัชฌูมน ใจยงค์	
๐๕	นางสาวภัทร์พิชชา เจริญพรปภัตร์	
๐๖	นายกฤษณ์กวิน ธรรมวิริญจน์	
๐๗	นายนราธิป ประสพทรัพย์	
๐๘	นายภูริณัฐ อยู่สุข	
๐๙	นายสุขสันต์ วงศ์ดวงตา	
๑๐	นางสาวสุนิรัตน์ ยงยุทธ	
๑๑	นายถนอมพงศ์ ช่วยบำรุง	
๑๒	นางสาวชนิตรา ด่านอาษา	
๑๓	นางสาวกานต์พิชชา พุ่มจันทร์	
๑๔	นายสุพรพงษ์ ศรีจรัส	

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วันและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p>ประเมินครั้งที่ ๑ ข้อสอบข้อเขียน(ปรนัย/อัตนัย) ๑๐๐ คะแนน</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <p>๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๕. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๖. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>๗. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>๘. ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมืองในปัจจุบัน (เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพของประชาชน)</p>	<p>วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>เวลาสอบ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.</p> <p>สอบห้องประชุม ๑ ชั้น ๒</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก</p>	

/ (ค) ระเบียบ...

๙

(ค)ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง(ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ผู้ใดไม่มาภายใน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ สิ่งที่ย้อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คือ อุปกรณ์เครื่องเขียนเท่านั้น เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

๕. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยเคร่งครัด

๖. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. และจะอนุญาตผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๔๐ น.

๗. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที (๐๙.๓๐น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๘. ผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา ที่กำหนดใน ตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๙. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๑๐. เมื่อสอบเสร็จแล้ว จะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและ ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๑๑. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการ ให้คะแนนก็ได้

จังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หลังจากประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก